



ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/ ๑๗๑

กระทรวงคมนาคม  
ถนนราชดำเนินนอก  
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของ  
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๐๔๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็น  
เรื่อง การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน  
รัฐวิสาหกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทน  
ที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ เนื่องจาก  
การปรับปรุงระบบแรงจูงใจ ดังกล่าว จะทำให้การจ่ายโบนัสสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง และสามารถจูงใจ  
ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการนำส่งรายได้  
แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ โดยมีข้อสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส  
ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ ๓ (รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะและประสบผลขาดทุน) เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงาน  
อย่างแท้จริง ดังนี้

(๑) เนื่องจากปัจจุบันผลการประเมินระดับ ๓.๕ คะแนน และระดับ ๔ คะแนน ได้รับโบนัส  
ไม่เกิน ๐.๕ เท่าของเงินเดือนค่าจ้างเท่ากันทั้ง ๒ ระดับ การคำนวณวงเงินเพื่อจ่ายโบนัสตามสัดส่วนของช่วง  
ระดับคะแนนผลการประเมิน (Prorate) ดังกล่าว จึงไม่เกิดผลในช่วงผลการประเมินทั้ง ๒ ระดับนี้

(๒) หากกำหนดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด ให้คะแนนระดับ ๓ เป็นผลการดำเนินงาน  
ที่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งรัฐวิสาหกิจในกลุ่มอื่น (ยกเว้นกลุ่ม ๓) หากมีผลการประเมิน ๓ คะแนน สามารถพิจารณาจ่าย  
โบนัสได้ แต่รัฐวิสาหกิจกลุ่ม ๓ จะได้รับโบนัสก็ต่อเมื่อ มีผลการประเมินสูงกว่า ๓.๕ คะแนน และยังมีเงื่อนไข  
ให้ทุกหัวข้อย่อยต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ๓.๐ คะแนนด้วย

ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๙๑